



ประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อ 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร บุญส่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเทพ ไช้เพชร
4. นายนภดล กลิ่นทอง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ นำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์และนวัตกรรมการนำพา คณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ตลอดจนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 40 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเขียนชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ระหว่างวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ นำเสนอวิสัยทัศน์และนวัตกรรมการนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ตลอดจนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เป็นเวลาไม่เกิน 20 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหา ด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ Power Point จำนวน 40 ชุด พร้อมไฟล์ ด้วยตนเอง ต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เวลา 13.00 – 13.10 น. และเวลา 13.20 น. จับสลากลำดับการนำเสนอ ซึ่งจะเริ่มนำเสนอ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ทิณพงษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม